



ที่ มค (ส.อบต.)๗๖๐๐๐/๑๐๗๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
และประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมฯ

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนแดงทุกหมู่บ้าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ประกาศสภา อบต.โนนแดง เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ได้กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจที่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ได้ทราบ พร้อมนี้ได้ส่งประกาศสภา อบต.โนนแดง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ มาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสำลี ทามแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

(หมายเหตุ) - ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (แมส) ครอบทุกคน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  
งานกิจการสภาฯ  
โทร ๐๘๘ ๒๗๗๐ ๖๕๕



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายสำลี ทามแก้ว )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง